



สรุปล่าว สร. ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน สยามกีฬา กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า เว็บไซต์ข่าวสด ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p><b>ร.10 ทรงมอบ 2.4 พันล้าน ช่วย 27 รพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล และผู้อำนวยการสถานพยาบาล จำนวน 27 แห่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.กลาง รพ.วชิระ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รพ.พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รพ.ทหารผ่านศึก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รพ.ราชวิถี รพ.สงฆ์ รพ.ตำรวจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รพ.รามธิบดี รพ.สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รพ.หัวหิน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.น่าน รพ.ศูนย์ สกลนคร รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รพ.ยะลา รพ.ปัตตานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รพ.สุโขทัย-ลก และรพ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยเป็นเงินรายได้ที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด และจากการจัดงาน อุ๋นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,407,144,487.59 บาท</p> <p>การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนจนประชาชน ทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ การนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก เว็บไซต์ข่าวสด ศูนย์ข่าวแอฟฟิค</p>	<p><b>รมว.สร.ไม่ขอเป็น ส.ว.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สร. เปิดเผยว่า ได้รับเชิญจากนายกรัฐมนตรีให้ไปดำรงตำแหน่ง ส.ว. แต่ได้ปฏิเสธไปแล้ว เนื่องจากมีตำแหน่งเป็นกรรมการกฤษฎีกาด้วย ซึ่งถือเป็นงานที่ชอบมากกว่า</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์สยามรัฐ  บ้านเมืองออนไลน์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ สสจ.ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี ชาวบ้านประมาณ 50 คนได้เดินทางมาแจ้งจัดการครอบครองกัญชาสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนจัดแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ ผู้ป่วยที่จะยื่นจดทะเบียนต้องมีใบรับรองแพทย์ รูปถ่ายกัญชาที่มีในครอบครองและบัตรประชาชน กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันกัญชาที่ใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการ ต้องเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย์ ซึ่งระบุโรคและอาการของโรค และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพของแพทย์ พร้อมทั้งกัญชาที่ใช้ในการรักษาตนเองด้วย</p> <p>นายชาญ พวงเพ็ชร์ เปิดเผยว่า หากการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ของภาคประชาชน ถูกต้องตามกฎหมาย จะช่วยลดภาระรัฐบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศ คือ ลดค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการแพทย์ ลดปริมาณงาน และลดค่ายารักษาโรค ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วย ที่ต้องเดินทางไปรับยาที่ รพ. อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้บัตรทอง 30 บาทได้อีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>ด้าน นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ปทุมธานี กล่าวว่า การแจ้งครอบครองกัญชาของผู้ป่วยที่มีกัญชาครอบครองเพื่อการรักษาอยู่แล้ว ผู้ป่วยหรือผู้แทนจะต้องมาแจ้งการมีไว้ในครอบครองหลัง พ.ร.บ.บังคับใช้ ภายใน 90 วัน หรือภายในวันที่ 21 พ.ค.นี้ โดยแจ้งได้ที่อยู่อาศัย ได้แก่ กรุงเทพฯ แจ้งที่สำนักงาน อย. และต่างจังหวัดแจ้งได้ที่ สสจ.</p> <p>-เสนอข่าว ที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิข้าวขวัญได้เปิดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนว่ากัญชามีประโยชน์อย่างไร มีโทษอย่างไร ได้เปิดอบรมมา 14</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย มติชน</p>	<p>รุ่นและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 15 ซึ่งครั้งนี้มีผู้สนใจเข้ามาฟังถึง 400 กว่าคน นับเป็นครั้งแรกที่มีคนสนใจมาก ในส่วนของการแจกน้ำมันสกัดกัญชานั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถนำมาแจกให้กับคนป่วยได้ เนื่องจากยังผิดกฎหมายอยู่ ก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายเสียก่อน เมื่อถูกกฎหมายก็จะแจกอย่างต่อเนื่อง คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ จะเร่งทำทั้ง 3 อย่างควบคู่กัน คือแจกจ่ายยา จัดการอบรมให้มากขึ้น และรณรงค์เพื่อให้แก้ไขกฎหมายให้ใช้ได้ในทางการแพทย์โดยเร็วที่สุด</p> <p>-เสนอข่าว นายแอนดรูว์ ลิตเติล รมว.ยุติธรรมนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า ชาวนิวซีแลนด์จะตัดตัดสินใจเกี่ยวกับกัญชาผ่านการลงประชามติ ที่มีผลผูกมัดในการเลือกตั้งทั่วไปของนิวซีแลนด์ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 สำหรับการลงประชามตินั้น ชาวนิวซีแลนด์ต้องเลือกว่าจะสนับสนุนการใช้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายหรือไม่</p> <p>-เสนอบทความ ว่า พญ.อรพรรณ เมธาติลกุล ผอ.สถาบันแคนาบินอยด์แห่งสมาคมแพทยอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวระหว่างการแถลงข่าวลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหลายหน่วยงาน และบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย ในการผลิตพัฒนาและสกัดยาจาก "กัญชา" เพื่อใช้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ว่า เรามุ่งหมายที่จะสร้างมาตรฐานอาหารและยาจากพืชกัญชาไทยในเวทีโลก นอกจากนี้ยังประกาศความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตที่มีมาตรฐาน (ต้นทาง) วิจัยและสกัดน้ำมันกัญชา (กลางทาง) และใช้รักษาผู้ป่วยทั้ง 16 ตำรับ (ปลายทาง) ตลอดจนผลักดันเข้าสู่นโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค โดยจะมีการปลูก วิจัย และสกัดกัญชาเพื่อการแพทย์ ที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นแห่งแรก ทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับสถาบันแคนาบินอยด์แห่งสมาคมแพทยอาชีวเวชศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย แต่สิ่งที่ พญ.อรพรรณอยากให้เกิดขึ้นที่สุด คือคนไทยมีความรู้เรื่องกัญชาอย่างละเอียดตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ สามารถพึ่งตนเองได้ และป่วยให้น้อยที่สุด เมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็ต้องใช้ให้ตรงจุดที่สุด ยาจึงจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยที่สมาคมไม่สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการรื่นเริงเกินจำเป็น</p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>พยาบาลค้ายาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าวรศ.ทัศนีย์ บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กล่าวแสดงความเสียใจต่อกรณีพยาบาลนำยาเสพติดส่วนหนึ่งซุกซ่อนไว้ในลิ้นชักเกอร์ สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัวภายในห้องไอซียู รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเรื่องน่าเศร้า นับเป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้นในวงการพยาบาล ขณะนี้ได้มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาและภายหลังศาลสูงสุดมีคำสั่งตัดสินว่า พยาบาลมีความผิดทางกฎหมายแล้ว ทางสภาการพยาบาลจะเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป เรื่องดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์วงการพยาบาล ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล เชื่อว่าพยาบาลในประเทศไทยที่มีประมาณ 200,000 คน ยังคงทุ่มเทในการทำงานเพื่อผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถ ส่วนที่สังคมตั้งคำถามว่าสาเหตุที่ต้องค้ายาเสพติดมาจากเรื่องค่าตอบแทนหรือไม่ ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง แต่เป็นเรื่องส่วนบุคคล</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ thaiquote.org</p>	<p><b>ราคาขาย รพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลผู้บริโภคด้านการรักษาพยาบาล ด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดูแล ให้ความเป็นธรรมบริการทางการแพทย์ทั่วประเทศ 77 จังหวัด โดยในส่วนกลางมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน ในต่างจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหน้าที่ในการดูแลและให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคกรณีการเข้าไปรักษาพยาบาลในรพ.เอกชน แล้วถูกคิดค่าบริการจากการให้บริการเกินความจริง นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียมเสนอแนวทางการดูแลการสร้างความเป็นธรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาในวันที่ 10 พ.ค.นี้ คือ 1.กำหนดให้รพ.เอกชนเผยแพร่ราคา ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ บนเว็บไซต์ของรพ. 2.รพ.ต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน 3.ให้รพ.ยอมให้ผู้ป่วยนำใบสั่งยา ไปซื้อจากภายนอกได้ โดยในใบสั่งยาแพทย์ต้องเขียนชื่อยาให้ชัดเจน ทั้งชื่อทางการค้า ชื่อทางวิทยาศาสตร์</p> <p>ด้านนายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อมูล ที่คณะทำงานศึกษาโครงสร้างต้นทุน ที่มีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน ได้เสนอต้นทุนราคาขายให้พิจารณา โดยมีผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า โรงพยาบาลเอกชนมีต้นทุนยาแตกต่างกัน แต่ใกล้เคียงกัน มีราคาจำหน่ายแตกต่างกันมาก แม้จะเป็นยาชนิดเดียวกัน โดยมีกำไรตั้งแต่ไม่มากจนสูงถึงระดับ 300%, 500%, 800% และ 900%. อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับรายการเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ จึงได้มอบหมายให้คณะทำงาน ไปพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลยาที่มีอยู่ โดยปัจจุบันมีข้อมูลเวชภัณฑ์ประมาณ 868 รายการ และบริการทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ thainews เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์สยามรัฐ สวท.,สำนักข่าวไทย, NBT, ThaiPBS TNN</p>	<p><b>การแพทย์ 5,286 รายการ</b></p> <p><b>มาตรการความปลอดภัยห้องฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. สนับสนุนนโยบายไม่ยอมรับความรุนแรง (Zero Tolerance Policy) เพิ่มความปลอดภัยห้องฉุกเฉิน โดยให้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและจัดการความรุนแรง ทบพจน ฝึกซ้อมและปรับปรุงเป็นประจำ โดยประสานกับตำรวจในท้องที่ จัดทำระบบควบคุมประตู มีห้องหรือทางเข้า-ออกที่ปลอดภัยอย่างน้อย 2 ทาง จัดสถานที่สำหรับญาติจำกัดการเข้าออก ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดตั้งเพิ่มในจุดเสี่ยง จัดระบบคัดกรองผู้ป่วยห้องฉุกเฉินทุกรายเพื่อการให้บริการที่เหมาะสม และมีการสื่อสารข้อมูลกับญาติผู้ป่วย จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำห้องฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง มีกริ่งสัญญาณเตือนภัยหรืออุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน และมีช่องทางการสื่อสารรายงานเหตุด่วนแก่ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p><b>รพ.สมุทรปราการ ใช้ไอทีลดแออัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รว.สธ. ให้สัมภาษณ์ ว่า รพ.สมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามนโยบาย รว.สธ. ที่ต้องการให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล (Smart Hospital) สามารถลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยการรักษาผู้ป่วยนัดจาก 440 นาที เหลือเพียง 120 นาที โดยได้ปรับภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐาน สะอาด สวยงาม สะดวก นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและระบบบริการ เช่น ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดใบเดียวให้บริการอัตโนมัติในการตรวจสอบสิทธิ การระบุตัวผู้ป่วยมีระบบนัดหมายออนไลน์/เหลือเวลา จอภาพบอกคิวการรักษาในจุดบริการที่มีผู้รับบริการมาก แพทย์บันทึกข้อมูลการรักษาลงในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS)และสั่งยาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เสียงสั่งพิมพ์ (Paperless) ต่างกับระบบแพทย์บันทึกข้อมูลการรักษาบนกระดาษ แล้ว scan เก็บไว้ จัดยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างรพ.สมุทรปราการกับรพ.ชุมชนทั้ง 5 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตเมือง 21 แห่ง ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้ป่วย (Block Chain) รวมทั้งมีการจัดทำฐานข้อมูลบริการและทรัพยากรของโรงพยาบาล (Big Data) ที่เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกันทุกระบบ ทำให้ผู้บริหารมีข้อมูลสำหรับวางแผนการบริหารจัดการโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านพญ.ฤทัย วรรณวิจิตร ผอ.รพ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ตั้งเป้าหมายในปี 2564 ขั้นตอนบริการผู้ป่วยนอกให้เหลือ 3 ขั้นตอน จากเดิม 11 ขั้นตอน ใช้เวลาเพียง 24 นาที คือ 1.คัดกรอง ชักประวัติ ตรวจร่างกาย เตรียมตัวก่อนเข้ารับตรวจผ่านเครื่องมือ IOT ร่วมกับ AI Chatbot 8 นาที 2.พบแพทย์และแนะนำผู้ป่วยหลังตรวจ 8 นาที และ 3.รับยาและจ่ายเงินผ่านเครื่องคีออส (Kiosk) 8 นาที นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมศักยภาพ รพ.สต. ให้สามารถดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นได้ มีระบบการปรึกษาทางไกล (Telemedicine) ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2562 (วันที่ 1 ม.ค.- 29 เม.ย.62) มีผู้ป่วยรวม 18,105 ราย เสียชีวิต 24 ราย ผู้ป่วยเพิ่มจากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 8,175 ราย โดยปี 2561 มีผู้ป่วย 9,930 ราย และเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวน 1,470 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สมุทรสาคร นครปฐม ลพบุรี ตราด และราชบุรี กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี และจากการตรวจสอบข่าวการระบาดพบว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 5 ราย ในจังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ระนอง นครศรีธรรมราช และกำแพงเพชร แนะนำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p> <p>-เสนอข่าว นายโกมินทร์ ชินบุตร ผอ.เขตวังทองหลาง กล่าวว่า เขต ได้จัดทำแผนรณรงค์ไข้เลือดออกและโรคติดต่อไวรัสซิกา ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และลงพื้นที่รณรงค์ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00- 12.00 บริเวณชุมชนลาดพร้าว 106</p>
<p>มติชน คมชัดลึก ไทยโพสต์</p>	<p><b>เฝ้าระวังโรคชิฟิลิส</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สคร.ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เฝ้าระวังและติดตาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์ newstv thaiquote.org</p>	<p>สถานการณ์ของโรคซิฟิลิสอย่างใกล้ชิด หลังพบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โดยในปี 61 พบผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดในช่วงอายุ 15-24 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน และวัยเจริญพันธุ์ การป้องกัน แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งและรับผิดชอบต่อคู่และสังคม ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย หากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ให้เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองซิฟิลิสและเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ สามารถรับถุงยางอนามัยได้โดยฟรีที่สถานบริการของรัฐและหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>เตือนใช้ทางนางเงือกและครีบลามว่ายน้ำ</b> -เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ชี้ ทางนางเงือกและครีบลาม ซึ่งเป็นของเล่นทางน้ำที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเด็ก ๆ อาจเพิ่มความเสี่ยงของการจมน้ำ ผู้ที่สวมใส่ควรเป็นนักว่ายน้ำที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ หากเด็กใช้ควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใหญ่หรือครูฝึกที่ผ่านการรับรองตลอดเวลา และไม่แนะนำให้ใช้ทางนางเงือกกับผู้ที่ไม่ใช่ นักว่ายน้ำหรือผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็น รวมทั้งไม่ใช่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์กระแสน้ำ คลื่นใต้น้ำ และกระแสน้ำย้อนกลับได้ เป็นการเพิ่มความเสี่ยงขณะว่ายน้ำ</p>
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ mcot.net สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>การจัดวิ่งมาราธอน</b> -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ การวิ่งมาราธอน หากร่างกายไม่พร้อมจะเกิดผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ รวมทั้งระบบกล้ามเนื้อ ทำให้มีอาการหน้ามืด หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก เจ็บกล้ามเนื้อ รวมถึงหมดสติและหัวใจหยุดเต้นได้ นักวิ่งจึงควรเตรียมตัวและอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดไว้กับตัว ทั้งนี้ คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน กำหนดให้การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนต้องมีหน่วยแพทย์ รถพยาบาล ประจำตลอดการแข่งขัน และมีจุดปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางการแข่งขัน โดยเฉพาะตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจมีผู้บาดเจ็บ หรือตำแหน่งที่ยากต่อการเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งรพ. โดยจุดบริการปฐมพยาบาลหลักควรมีเครื่องมือและบุคลากรเทียบเท่ากับจุดให้บริการทางการแพทย์หลังเส้นชัย จุดบริการปฐมพยาบาลระดับรองควรตั้งอยู่คู่กับจุดให้น้ำ โดยควรมีจุดบริการปฐมพยาบาลทุก 5 กม. และอยู่ในระยะประมาณ 100 เมตรหลังจากจุดให้น้ำ</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ nationtv ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>อันตรายจากแสงแดด</b> -เสนอข่าว กรมการแพทย์ เผย เวลา 10.00-15.00 น. เป็นช่วงเวลาแสงแดดทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังมากที่สุด โดยแสง UVA สามารถผ่านทะลุเข้าไปถึงชั้นหนังกำพร้าและชั้นหนังแท้ ทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่น ผิวดำ เป็นฝ้า กระ และทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ ส่วนแสง UVB ทำให้เกิดผิวไหม้แดด มีอาการผิวหนังแดงและอาจพอง ปวดแสบร้อน ผิวไหม้และแห้งกร้าน ผิวเหี่ยวย่น คล้ำ เป็นฝ้า กระ หากจำเป็นต้องตากแดดควรใส่เสื้อแขนยาวคอปิด กางร่มหรือใส่หมวกปีกกว้าง และทาครีมกันแดดเป็นประจำ</p>
<p>คมชัดลึก คอลัมน์ อ้อต เทอร์โบ ดับเครื่องชน</p>	<p><b>วิธีขจัดโรคเครียด</b> -เสนอบทความว่า นพ.กิตติศักดิ์ โปธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา แนะนำวิธีขจัดโรคเครียด 1.ปรับความคิด คิดบวกต่อตัวเองและต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2.ร่วมกันคิดหาทางออก 3.ฝึกลดความตึงเครียดจิตใจ เช่น ฟังเพลง ออกกำลังกาย ทำงานศิลปะ 4.โทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชม.</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p><b>ประกาศ สธ.เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท</b> -เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่402) พ.ศ.2562 ออกตามความในพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (3) (4) (6) (7) และ(10) แห่งพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 รว.สธ. ออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ1.ให้ยกเลิกความในวรรคท้ายของข้อ 8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ข้อ 2 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็น วรรคสองของข้อ 9 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556 เรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2556 ดังนี้ “ เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนที่มีใช้ตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงข้อความว่า “ห้ามดื่มเกินวันละ 2...(ระบุภาชนะที่ใช้บรรจุ เช่น กระป๋อง ขวด เป็นต้น) เพราะอาจทำให้ใจสั่น นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม ผู้มีโรคประจำตัว หรือผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน” ด้วยตัวอักษรเส้นทึบสีแดง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นขาว สีของกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก “ ข้อ 3.ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มผสมกาเฟอีน ที่จัดทำฉลากไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ทำการแก้ไขฉลากให้ถูกต้อง ตามประกาศนี้ และให้จำหน่าย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ต่อไปได้ไม่เกิน สองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ข้อ4.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
เว็บสำนัก ประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่	<b>เตือนยาผงสมุนไพรไทยปลอม</b> -เสนอข่าว นพ.โกรสูข เพชรบุรีณิน นพ.สสจ.พะเยา เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อซื้อยาผงสมุนไพรไทย ไม่มีทะเบียนตำรับยา อ้างสรรพคุณเกินจริงรักษาได้สารพัดโรค และตรวจพบว่ามีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ ระบาดในพื้นที่ อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง
เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์สปริงนิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<b>ภาษีบุหรี่</b> -เสนอข่าว นายณัฐกร อุเทนสุต ผอ.สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้ขยายเวลาการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบจาก 20% เป็น 40% จากเดิมมีผลวันที่ 1 ต.ค. 62 เป็น 1 ต.ค. 63 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยา และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบุหรี่ทั้งหมด นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบให้ขึ้นภาษีสรรพสามิตยาเส้นจาก 0.005 บาทต่อกรัม เป็น 0.1 บาทต่อกรัม ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทำให้ยาเส้นแพงขึ้น และกรมสรรพสามิตก็ไม่ได้เก็บภาษีจากส่วนนี้เพิ่มขึ้น
เพจ drama-addict	<b>อินเดียกินอาหารเสริมตัววาย</b> -โพสต์ข้อความว่า ตอนนี้เรื่องนี้กำลังเป็นข่าวที่อินเดีย เมื่อมีคนกินอาหารเสริมชื่อดังมากี่ห่อหนึ่ง ซึ่งมีขายหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงไทยด้วย อดอ้างว่ากินแล้วช่วยลดน้ำหนัก ผลาญไขมัน ปรากฏว่ามีคนซื้อไปกิน ตัววายเสียชีวิต แล้วไม่ใช่แค่อินเดียที่เดียว ถ้ารวม ๆ เกล็ดในประเทศแถบนั้น มีคนที่ตายจากสาเหตุนี้ราว ๆ หัวลิบคน จนท.เลยเก็บตัวอย่างอาหารเสริมพวกนี้ไปตรวจสอบ ผลตรวจปรากฏว่าอาหารเสริมที่วานี้ ปนเปื้อน แบเรียม โครเมียม ตะกั่ว ทัลเลียม ปรอท วานาเดียม แคดเมียม ในปริมาณสูง ทั้งยังพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียอีกหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น e.coli klebsiella actinobacter streptococcus etc อีกมากมายเป็นสิบ ๆ ชนิด ซึ่งนักวิจัยที่อินเดีย กำลังศึกษาความสัมพันธ์ของการกินอาหารเสริมปนเปื้อนของพวกนี้กับการอักเสบของตับ จนถึงตับวายอยู่ เดี่ยวส่งข้อมูลให้ อัย. เอาของยี่ห่อนี้ที่ขายในบ้านเรามา สุ่มตรวจบ้าง



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch